

## สพฐ.คลอดหลักสูตรอบรมครูออนไลน์

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2558

**สพฐ.คลอดระบบ TEPE Online อบรมครู-ผู้บริหารโรงเรียนเขตพื้นที่-  
-ศึกษานิเทศก์ผ่านทางออนไลน์ หลังอบรมต้องมีการทดสอบความรู้ โดยใช้เขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1  
จำนวน 77 แห่งเป็นศูนย์สอบ หวังพัฒนาศักยภาพครูรองรับปฏิรูปการศึกษา  
และประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะ คาดเปิดใช้ระบบเต็มรูปแบบ ส.ค.นี้ เตรียมเชิญนายกฯ  
เป็นประธาน**

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) ซึ่งที่ผ่านมาได้เตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 กลุ่มสายงาน ดังนี้ สายงานครู 100 รายวิชา 8 กลุ่มวิชา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน) 43 รายวิชา 8 กลุ่มวิชา สายงานผู้บริหารการศึกษา (ผอ./รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 36 รายวิชา 7 กลุ่มวิชา และสายงานศึกษานิเทศก์ 27 รายวิชา 7 กลุ่มวิชา

นายกมลกล่าวต่อว่า เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบ TEPE Online เพื่อให้ครูได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมไปถึงใช้เพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performane Agreement) ขณะเดียวกันเพื่อรองรับการดำเนินการในอนาคต สพฐ.จะเปิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 ของทุกจังหวัดเป็นศูนย์สอบ รวม 77 ศูนย์/จังหวัด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558 สพฐ.จะเริ่มทำการทดลองระบบ TEPE Online โดยนำข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหาร ได้เข้ามาทดลองทำการทดสอบ ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดตัวใช้ระบบ TEPE Online อย่างเป็นทางการได้ในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยจะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด พร้อมมอบนโยบายและมอบบัตรประจำสมรรถภาพการวัดประจำตัวครู เพื่อใช้ในการเข้าระบบและสมัครอบรมในแต่ละหลักสูตรต่อไป.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558](#)